



# คปภ.เตือนประกันลอยไฟหุน

เกินเกณฑ์30%ต้องขอเป็นรายๆ

เน้นป้องกันผลกระทบเงินกองทุน

**โพสต์ทูเดย์** > คปภ.เตือนบริษัทประกันภัยระมัดระวังการลงทุน ชี้พลาดพลั้งมีสิทธิกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์

นายประเวช งามอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากเกณฑ์การลงทุนใหม่ที่จะมีการประกาศบังคับใช้ในเดือน ก.ย.นี้ และภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนอย่างมาก ทำให้มีความเป็นห่วงเรื่องการลงทุนของธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างสูง ซึ่งได้เตือนผู้บริหารธุรกิจประกันภัยไปแล้วให้ระมัดระวังการลงทุน เพราะถ้าพลาดอาจจะกระทบกับฐานะเงินกองทุนได้ ซึ่งถ้าเงินกองทุนมีความเข้มแข็งสามารถที่จะดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

“เกณฑ์ใหม่ที่จะบังคับใช้ โดยการตราราคาสินทรัพย์ตามมูลค่าตลาด จะทำให้เงินลงทุนในหุ้นน่าจะเกินสัดส่วนที่วางไว้ไม่ให้เกิน 30% ฉะนั้นการที่จะลงทุนในหุ้นเพิ่มจะต้องขอเป็นรายๆ ไป ซึ่งทาง คปภ. จะดูเรื่องเงินกองทุน ความเชี่ยวชาญในการลงทุนและความพร้อมหลายๆ อย่าง จึงจะอนุมัติถ้าไม่พร้อมก็ให้ลงทุนเพิ่มไม่ได้” นายประเวช กล่าว

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย หรือ SMK กล่าวว่า ช่วงตลาดหุ้นปรับฐานใหญ่ในขณะนี้ หลังดัชนีหลุดระดับที่ 1,400 จุด

บริษัทมองว่าเป็นโอกาสดีที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย์พื้นฐานดีมีอนาคต โดยการลงทุนดังกล่าวจะไม่เป็นในลักษณะเก็งกำไร แต่จะเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาหลักทรัพย์ต่างๆ เพิ่มเติม

สำหรับทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งหลังของปีนี้ บริษัทยังคงสัดส่วนการลงทุนเดิมจากมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนรวมปัจจุบันมีประมาณ 9,000-1 หมื่นล้านบาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็น เงินฝากธนาคาร 44% พันธบัตรรัฐบาล แแบงก์ชาติ และรัฐวิสาหกิจ 14.1% ตัวแลกเงิน 4.8% หุ้นกู้ 11.4% หน่วยลงทุน 12.1% หุ้นทุน 13.8% และสินเชื่อ 0.1%

นายจිරพันธ์ อัคระธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ กล่าวว่า คาดว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังจะลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก ผลจากตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมากต่างจากครึ่งปีแรกที่ได้กำไรจากการลงทุนมาก และค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นจากรอคันแรก จะซ้ำเติมผลกำไรของบริษัทประกันวินาศภัย

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีการลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่ม เพราะคาดว่าดัชนีหุ้นไทยมีสิทธิที่จะลงไปถึงระดับ 1,300 จุด จากเศรษฐกิจไทยชะลอตัว และการไหลออกของเงินลงทุนต่างประเทศ

สำหรับพอร์ตการลงทุนของบริษัทมี

ทั้งหมด 1.48 หมื่นล้านบาท โดยมีการลงทุนในหุ้นตามมูลค่าบัญชี 3,700 ล้านบาท คิดเป็น 25% แต่ถ้าคิดตามมูลค่าตลาดจะเป็นเงิน 2.08 หมื่นล้านบาท สัดส่วนจะเพิ่มเป็นกว่า 60% สูงกว่าเกณฑ์ที่ คปภ.กำหนดไว้ โดยมีแผนจะลงทุนในหุ้นเพิ่มอีก 1,000-2,000 ล้านบาท เพราะด้วยกำลังเงินกองทุนของบริษัทสามารถที่จะลงทุนเพิ่มได้อีก และคิดว่าไม่นานจะมีปัญหา แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ยื่นขออนุมัติจาก คปภ. ■